



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สังกัดสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ตามบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๕	นางสาวครองรัก ครองตน
๒	๐๐๔	นางสาวรุติมา พิบูลแถว
๓	๐๐๓	นางวรรณภา เหลืองสีนาค

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนดสองปี นับตั้งแต่วันที่
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่า เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ จะถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ
โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่